

เรื่อง จิตใต้สำนึกของมนุษย์

มีรถยนต์คันหนึ่งขับอยู่บนถนนแล้วอยู่ดีๆ ก็จอดหน้าร้านขายของแห่งหนึ่ง คนขับก็นั่งด้านคนขับ และมีอีกคนเปิดประตูลงมาเพื่อเดินไปซื้อของข้างทาง ทำให้รถที่ขับตามมาข้างหลังต้องเบรกอย่างกะทันหัน ลองนึกดูซิคะว่า ถ้ารถคันหลังไม่เบรกจะเกิดอะไรขึ้น เพียงแค่คุณเลื่อนรถไปจอดที่ข้างทางที่ปลอดภัย แล้วค่อยลงมาซื้อของ คนอีกหลายๆ คนก็จะไม่เดือดร้อน

นี่ก็เป็นจิตใต้สำนึกของมนุษย์เรื่องหนึ่ง

ผู้เขียนบทความ

น.ส. ชีโนรส ดิเรกโภค
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.ชัยภูมิ

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง คำมั่น

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ได้เสด็จ เถลิงถวัลย์ขึ้นครองราชย์สมบัติ และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ได้พระราชทานพระปฐมบรม ราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า **“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม”**

จากวันนั้นถึงวันนี้ ไม่มีแม่เพียงสักครั้งที่จะไม่เห็นพระองค์ทรงงาน พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน บุกป่าฝ่าดง ลุยน้ำ เพื่อเสด็จไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งบางพื้นที่เราๆ ท่านๆ อาจไม่เคย ได้ยินหรือไม่เคยไป จนกล่าวได้ว่าแผ่นดินไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ยังไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเสด็จไปไม่ถึง สิ่งที่เป็นประจำไม่ห่างจากพระวรกายของพระองค์ คือ กล้องถ่ายรูป ดินสอ แผนที่ สมุดทรงงานเพื่อที่จะ บันทึกข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชน นำมาศึกษาเพื่อหาทางเยียวยา แก้ไขให้เกิดความอยู่ดีมีสุข แก่ประชาชนของพระองค์ต่อไป และแม้ในปัจจุบัน พระองค์ท่านสิริพระชนมายุ 87 พรรษาแล้ว แต่พระองค์ ท่านก็ยังทรงงานเพื่อดูแลพสกนิกรของพระองค์เสมอ แม้ทรงประทับ ณ โรงพยาบาล ก็จะติดตามข่าวสาร บ้านเมืองเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย

จากพระราชกรณียกิจที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นบางส่วนจากทั้งหมดของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ ท่านได้ทรงทำให้ประชาชนชาวไทย โดยที่พระองค์ท่านไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดจากพสกนิกรชาวไทยของพระองค์ ท่านเลย ดังคำที่ว่า **“พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ แต่พ่อบอกให้เรารักกัน”** และหากจะนับระยะเวลาจากวัน บรมราชาภิเษกเสวยราชย์สมบัติตามราชประเพณีจนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลาถึง 64 ปี เข้าสู่ปีที่ 65 แต่พระองค์ ท่านยังคงยึดถือคำมั่นและไม่เคยกระทำการใดที่ผิดไปจากพระปฐมบรมราชโองการ **“เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”** ที่ได้พระราชทานไว้

เราในฐานะพสกนิกรชาวไทยจึงควรน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามที่พระองค์ท่านยึดถือปฏิบัติมา ตลอดมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต หากเรายึดถือคำมั่น ย่อมเกิดความเคารพตนเอง ซึ่งการเคารพตนเอง ในสิ่งแรกคือการไม่โกหกตนเอง เมื่อไม่โกหกตนเองแล้วย่อมไม่โกหกคนอื่น และหากสังคมเราปราศจาก การโกหกหลอกลวง ทุกคนยึดมั่นถือมั่นในคำพูด ในการกระทำ ผู้คนในสังคมย่อมอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข อย่างแน่นอน

ผู้เขียนบทความ

น.ส. จริญญาวัลย์ ชาวเรือ
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.ขอนแก่น

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง การให้เกียรติกัน

ธรรมชาติของคนเราต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีเงิน สูงต่ำดำขาวอย่างไร ก็มักจะหาความภาคภูมิใจจากสิ่งหนึ่งในชีวิตของตนได้ แม้คนหน้าตาธรรมดา ก็อาจมีความภูมิใจว่า ตนมีความงามในส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น ฟันสวย ตาสวย ริมฝีปากสวย ผมสวย ฯลฯ ความภาคภูมิใจนี้ก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณค่าของการดำรงชีวิต ไม่มีใครปรารถนาที่จะคบกับบุคคลที่ชอบใช้กิริยาจาจมาบั่นทอนความภูมิใจ ทำลายเกียรติยศของตน ตัวอย่างเช่น สามีภรรยาคนหนึ่ง เป็นชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทย ปกติภรรยาเป็นคนที่เคารพและให้เกียรติสามีมาก ถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนเก่ง ทำมาค้าขายจนร่ำรวยแต่ก็คอยระมัดระวังเสมอไม่ให้สามีกระทบกระเทือนใจว่า แท้จริงแล้วใครเป็นหลักในครอบครัว เป็นผู้มีบทบาทในการสร้างฐานะ อยู่ด้วยกันมาร่วม 20 ปี ไม่เคยมีปากมีเสียงกัน

วันหนึ่งภรรยาปรารถนาเรื่องญาติที่เมืองจีนติดต่อมา สามีหัวเราะบอกว่า จะมีอะไรก็คงอยากได้เงินยากจนอย่างนั้นให้ไปสักสองพันก็ซื้อบ้านจะดีใจ

ภรรยาโกรธมากคาดไม่ถึงว่าสามีจะพูดดูแคลนญาติของตนเช่นนั้น จึงพูดประชดประชันสามีเป็นครั้งแรกว่า “ตัวเองร่ำรวยนักหรือไงจึงพูดเช่นนั้น”

คำพูดที่อวดเบ่งทำลายเกียรติผู้อื่นเพียงไม่กี่คำ สามารถทำให้ภรรยาทุกข์ทุกข์ยากมากกว่า 20 ปี เสียความรู้สึกที่ดี เสียศรัทธาต่อสามีได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่นเดียวกับความรู้สึกว่า ตัวทำบุญคุณกับใครไม่ขึ้น คือช่วยเขาแล้ว ทำดีกับเขาแล้ว เขาไม่สำนึกบุญคุณของเราอย่างหวังไว้ แล้วก็มานั่งน้อยอก น้อยใจ หมดกำลังใจที่จะทำความดี ทำให้ต้องเสียเพื่อน เสียมิตร เสียโอกาสดีๆ ในชีวิตไปอีกมากมาย

คนส่วนใหญ่มักพลาดเพราะการมองเห็นเฉพาะเกียรติของตัวเอง แต่มองไม่เห็นเกียรติของผู้อื่น พอได้ช่วยเหลือใครไปก็รู้สึกตัวเป็นคนช่วย เป็นคนให้ ทำให้ไม่มีความระมัดระวังกิริยาจาจ เผลอแสดงกิริยาทำทางหยิ่งๆ แล้วก็ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม

อย่าดูถูก ดูแคลนคนที่ตนได้ช่วยเหลือควรให้กำลังใจเสริมความเชื่อมั่นของเขา แล้วคุณจะได้รับการยกย่อง ความเคารพ จากใจจริง

จะเห็นได้ว่า การช่วยเหลือคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องทำด้วยความมีสติและด้วยความรู้สึกของผู้ให้ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ผู้เขียนบทความ

น.ส. ดาวรณ ดาวังปา พนักงานการเลือกตั้ง สنج.กต. จว.ขอนแก่น

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ตัวเรา”

เรื่อง การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

ความหมายของการคิดในเชิงบวก หมายถึง การพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมอง ให้เป็นบวก ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเอง และเป็นประโยชน์กับชีวิตคนอื่นด้วย

เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคม จะสังเกตได้ว่ามีสิ่งๆ ที่สับสนวุ่นวายเกิดขึ้นกับในชีวิตของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนชีวิตที่อยู่รอบๆ ข้าง ล้วนทำให้ตัวเราขาดความสุข เกิดความเครียดแล้วเราควรคิดอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขหรือทำให้ทุกข์น้อยลง

เราเคยคิดว่าทำไมตัวเราทำงานทุกวัน เรียกว่า ชีวิตนี้มีแต่การทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาช่างแสนสบายเหลือเกิน ไม่เห็นทำงานหนักเหมือนเรา เพียงคิดในลักษณะนี้เราก็เกิดความท้อแท้เพราะเรานำตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองว่าถ้าตัวเราทำงานได้ทุกวัน โดยทำงานหนักกว่าคนอื่นก็แปลว่าเรามีความสามารถ เป็นคนที่มีคุณค่า และการทำงานมากการทำงานหนักนี้เองจะช่วยให้เรามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากกว่าคนอื่น งานทำให้เกิดผลงานและงานนั้นก็ช่วยให้เรามีค่าตอบแทนตามมาคือ มีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำ

ถ้าหากเราคิดได้เช่นนี้ เราก็จะนำมาจัดระบบงานของตัวเราให้ดีขึ้นได้คือ มีงานทำมากก็จริง เราก็นำมาจัดวางระบบว่าเราจะทำงานไหนก่อนดี งานใดเป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำก่อน งานใดเป็นงานที่จะต้องทำในภายหลังแล้วค่อยๆ ทำไปที่ละงาน ในที่สุดงานนั้นก็สำเร็จที่ละงาน จนสำเร็จหมดทุกงาน เมื่อเราจัดระบบงานได้เช่นนี้ เราก็สามารถไปรับงานเพิ่มขึ้นอีกได้ นี่คือมุมมองหนึ่งของการคิดเชิงบวก

เมื่อเราคิดเชิงบวก เราจะมีความสุข ชีวิตมีคุณภาพ เพราะว่าถ้ามีสุขภาพจิตดีแล้วก็จะมีพลังต่อสู้กับชีวิตได้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งอื่นใดที่มีอยู่หรือได้มาไม่สำคัญเท่ากับชีวิตเราที่มีแต่ความสุข สุขใดเล่าจะเท่ากับความสุขใจ แม้เมื่อร่างกายเราเจ็บป่วยแต่ใจเรารู้ ไม่ท้อแท้ ไม่ถอดใจ เรามีความสุขใจ การที่เราเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องเล็ก เพราะทำให้ตัวเรามีชัยไปเกือบครึ่ง ดังคำที่แพทย์เคยถามคนไข้ว่า กำลังใจดีหรือไม่ ถ้ากำลังใจดีรักษาโรคด้วยยาเดี๋ยวก็หาย เราเคยได้ยินคนอื่นเวลาพูดกับเราจะใช้คำพูดไม่สุภาพ เมื่อเราคิดได้ดังนั้นเราจะไม่พูดโดยการใช้อำนาจแบบนั้นเป็นอันขาด เพราะเราทราบว่าคำพูดนั้นไม่ดี ขนาดตัวเราได้ยินเรายังสรุปว่าเป็นคำพูดที่ไม่ดีไม่สุภาพ ฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดแบบนั้นกับคนอื่นแล้วเขาจะว่าเป็นคำพูดที่ดีได้ สู้เราได้ยินได้รู้แล้วหยุดไม่ใช้คำพูดแบบนั้นกับคนอื่นก็พอ การที่เราจะพูดอะไรออกไปหรือแม้แต่การแสดงสีหน้าแววตาท่าทาง บางครั้งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะการที่ตัวเราแสดงกิริยาอะไรออกไป รวมทั้งคำพูดที่ไม่ดี จะสังเกตได้ว่าคนอื่นก็ไม่ต้องมารับฟัง รับรู้ หรือถ้าต้องการเห็นถ้ามองในมุมกลับ เราก็ไม่ต้องการเห็น รับรู้ หรือได้ยินในสิ่งที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกระแงที่สะท้อนให้เราเห็น

การคิดในเชิงบวก สิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่โลกมีแง่มุมมากมายให้มอง แต่อยู่ที่เราจะเลือกมองมุมไหน โลกใบนี้มีมุมดีๆ ให้เรามอง ขอเพียง ... เราแค่มองให้เห็นเท่านั้นเอง

ผู้เขียนบทความ

นายมนตรี สิมมาคำ พนักงานการเลือกตั้ง สนง.กกต. จว.ขอนแก่น

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ตัวเรา”

เรื่อง ครอบครัวคือพลังอันยิ่งใหญ่

หลายครั้งที่คนในสังคมตั้งคำถามถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม ทำให้ไม่น่าอยู่ ไม่น่าจะเป็น ทำไมมีการคอร์รัปชันมีการโกงกิน ทำไมมีการทำร้ายกันจำไม่จึงเห็นแก่ตัว

สิ่งหนึ่งที่เราในฐานะคนไทยคนหนึ่ง จะช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ได้ หากต้องตอบแทนในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็คือ “ความแตกต่างของคน คนเราไม่เหมือนกัน ทุกคนเกิดมาได้รับความรัก ความรู้ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม หรือการเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน” ปัญหาดังกล่าวเชื่อว่ามิทุกที่ทุกแห่ง แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้สังคมเรามีความสุข คือการเป็นคนดี แต่จะดีหรือไม่ดีนั้น ดิฉันว่าต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวของเรา จะดีกว่าไหม ถ้าในครอบครัวของเราไม่ว่าจะประกอบด้วยพ่อ แม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย สามี ภรรยา ลูกๆ หลานๆ และญาติๆ หากมีการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้อง โดยใส่ใจด้วยความรัก มีเมตตา กรุณา แค่นี้ก็ถือว่าครอบครัวของเรา คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้สังคมของเรามีความสุขและน่าอยู่

ดิฉันอยากให้ทุกคนเป็นคนดี และเชื่อว่าทุกคนก็อยากเป็นคนดี หากใครที่ซอปปตั้งคำถามว่า “คนดี” คือใคร ทำอย่างไร ทั้งๆ ที่เราก้สามารถเข้าใจได้โดยธรรมชาติ ก็คงไม่ต้องมานั่งตอบคำถามเหล่านี้ แต่มาช่วยกันสร้างคนดีส่งเสริมคนดี ให้เป็นแบบอย่างของสังคม และช่วยยกย่องคนทำความดี ... สังคมคงน่าอยู่ไม่น้อย

ผู้เขียนบทความ

นางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร
พนักงานการเงินและบัญชี
สนง.กต. จว.ชัยภูมิ

หมายเหตุ เมื่อตีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ความประมาทของคนขับรถ รับ – ส่ง นักเรียน

เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา ผมเห็นรถตู้รับส่งเด็กนักเรียน เมื่อเวลาโรงเรียนเลิก มีรถตู้วิ่งมารับเด็กนักเรียน ซึ่งนั่งมาเต็มรถ ผมมองไปเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งเปิดหน้าต่างรถและยื่นมือออกมากรรตุ ในมือถือแก้วน้ำ กำลังจะโยนทิ้งพอดีกับรถตู้คันดังกล่าวก็แซงรถอีกคันหนึ่ง แก้วน้ำในมือ ก็ตกใส่รถคันที่ถูกแซง และแขนเด็กนักเรียนคนนั้นก็เกือบถูกรถคันที่ถูกแซงเฉี่ยวชนเกือบได้รับบาดเจ็บ

เป็นความประมาทของคนขับรถ รับ – ส่ง นักเรียน ผมคิดว่าน่าจะมีผู้ช่วยอีกสัก 1 คน คอยกำกับดูแลเด็กนักเรียน ไม่ให้เปิดหน้าต่างรถและโยนแก้วน้ำ หรือเศษขยะลงมาจากรถ เพราะเด็กนักเรียนบางคน อาจจะชนไปบ้างตามวัยเด็ก

ผู้เขียนบทความ

นายทศพร ธรรมโชติ

พนักงานบริการ

สนง.กกต. จว.ชัยภูมิ

หมายเหตุ เมื่อตีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง 102 ปี บนเส้นทางประชาธิปไตย

นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เมื่อ พ.ศ. 2475 มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เปลี่ยนถ่ายผู้บริหารประเทศคนแล้วคนเล่า รัฐธรรมนูญเปลี่ยนมาก็หลากหลายฉบับ แต่ทำไมชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย มีไม่กี่กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการทุจริต คอร์รัปชัน หลายคนทราบหลายคนเห็น แต่ก็ยังนิ่งเฉยไม่สนใจใยดี และเมื่อเร็วๆ นี้ ผลการสำรวจของเอแบคโพล พบว่า กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ได้รับการศึกษาที่จะมาช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในวันข้างหน้า กลับเป็นกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์ยอมรับการทุจริตได้หากตนเองได้รับประโยชน์ด้วย มีมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ มันเป็นการตอกย้ำประเทศไทยว่า “มันเกิดอะไรขึ้น”

ยังไม่สายเกินไปหรอกครับ เรามาช่วยกันปลูกจิตสำนึกที่ติงามให้กับตนเอง ให้สำนึกเสมอว่าเรากำลังทำอะไร ดีหรือไม่ดี มีความละเอียดต่อการกระทำความผิด เป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัว แล้วขยายสู่เยาวชน นักเรียนและประชาชน รวมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตากระจายข่าวการโกงให้สังคมได้รับรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น วิทยู โทรทัตส์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งสังคมออนไลน์

มาเถอะครับ เรามาช่วยกัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็จะหมดไปจากสังคมไทย

ผู้เขียนบทความ

นายโกวินท์ เถิกขุนทด

พนักงานสืบสวนสอบสวน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพรรคการเมือง

สนง.กกต. จว.ชัยภูมิ

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง กระเป๋าสารหาย ... ทำอย่างไร ?

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตมักจะมีแรงเร้า สับสน วุ่นวาย ใอันั้นหาย ใอันี้ลืมเป็นประจำ บางครั้งหาเจอ หรือได้คืน แต่ถ้าหาไม่เจอหรือไม่ได้คืนละ แถมเป็นเอกสารสำคัญด้วยจะทำอย่างไร ?

ที่นี่มีคำตอบ ท่านสามารถเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ติดไว้ที่กระเป๋า หรือซองเอกสารที่สามารถมองเห็นได้ชัด เมื่อมีใครพบเห็น เขาก็สามารถติดต่อ เพื่อส่งคืนได้ สังคมไทยไม่เลวร้ายเสมอไปหรอกนะคะ

ผู้เขียนบทความ

น.ส. ปัทมา โสภารักษ์
พนักงานการเลือกตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.ชัยภูมิ

หมายเหตุ เมื่อตีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง การดำรงชีวิตท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่าง

ในประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน ไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน นำมาสู่ความขัดแย้ง ไม่ปรองดอง ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งการกระทำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ขัดกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป

หากแต่ทุกคนยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีเหตุผล รักษากฎกติกาสังคม ยึดถือประโยชน์ชาติเหนือประโยชน์ส่วนตัว ไม่เห็นแก่ตัว ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคม เราหันมาสามัคคีกันดีกว่าช่วยกันสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองสำหรับคนรุ่นลูกรุ่นหลานกันต่อไปเถอะครับ

ผู้เขียนบทความ

นายพิน สีใสคำ

พนักงานขับรถ

สนง.กต. จว.ชัยภูมิ

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง สำนึกความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม

ในการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในระหว่างการประชุมทางโรงเรียนได้แจ้งให้ผู้ปกครองไปตรวจสอบทรัพย์สินที่นักเรียนได้ลืมไว้หรือทำหาย หลังจากการตรวจสอบปรากฏว่ามีสิ่งของจำนวนมากที่นักเรียนได้ลืมทิ้งไว้ หรือทำหายในบริเวณโรงเรียนและมีนักเรียนเก็บได้นำไปมอบให้คุณครูเพื่อส่งคืนให้กับเจ้าของ เช่น เสื้อกันหนาวไม่ต่ำกว่า 100 ตัว โทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง และอุปกรณ์การทานอาหารอีกจำนวนหนึ่ง

จะเห็นได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เป็นการแสดงให้เห็นว่าการจะเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเองเป็นเรื่องไม่ดี และหากนำไปแจ้งครูเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าของเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง หากนำพฤติกรรมนี้มาขยายผลให้เกิดในสังคมที่ใหญ่ขึ้นในระดับหมู่บ้าน ชุมชน อำเภอ จังหวัด ประเทศ หรือแม้แต่กระทั่งกับประชาชนทุกภาคส่วน ส่วนราชการทุกส่วนงาน ให้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่กระทำความผิดกฎหมาย สังคมบ้านเราคงจะเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เรามาช่วยกันเถอะครับ

ผู้เขียนบทความ

นายมนต์ชัย นาคมนต์
พนักงานสืบสวนสอบสวน
สนง.กกด. จว.หนองคาย

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง คนดีในสังคม

“คนดี” เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่ว่าจะใช้กับอะไร แต่ความหมายที่ใช้กับการเลือกตั้ง “คนดี” นั้นคือคนที่มีประวัติการทำงาน หรือผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาแก้ไขโดยเสนอเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือต่อส่วนรวม รักษาประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ทุจริต และต้องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย

หากมีการเลือกตั้งอีกครั้ง เรามาช่วยกันรณรงค์เลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้น กันเถอะครับ เพื่อให้สังคมเรามีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ผู้เขียนบทความ

ร.ต.อ. ทวี ศรีวิเศษ
หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
สนง.กต. จว.หนองคาย

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง อุปนิสัยของคนไทย

ผืนแผ่นดินไทยเมื่อสมัยก่อนเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่สีเขียว มีความสงบร่มเย็น ผู้คนในสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสบาย ไม่เร่งรีบ

เมื่อความเจริญอย่างกรายเข้ามา ทำให้การดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ประเทศไทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม มีความเร่งรีบ มีการแข่งขัน มีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น มีการลัดคิว แย่งกันขึ้นรถโดยสารประจำทาง ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เมื่อเราหันไปดูประเทศอื่นในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีความเจริญก้าวหน้า

แต่คนในสังคมของเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการเข้าแถวเพื่อขอรับบริการ ไม่มีการแซงคิว หรือเมื่อขึ้นบันไดเลื่อน ทุกคนจะยืนชิดซ้ายเพื่อเปิดช่องให้คนที่ต้องการความรวดเร็วสามารถเดินผ่านได้ นี่เป็นตัวอย่างบางเรื่องเท่านั้น

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องหันมาสร้างอุปนิสัยในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่เจริญแล้ว

ผู้เขียนบทความ

พ.ต.ท. วีรภัทร สมীগกลาง
หัวหน้างานพรรคการเมือง
สนง.กกต. จว.หนองคาย

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ความสามัคคีคือพลัง

ก่อนถึงช่วงเทศกาลวันตรุษจีน บริษัท ห้างร้านต่างๆ จะทำความสะอาดเพื่อเป็นการต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
ของจีน มีคนงานเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่กว้างขวาง เมื่อเพื่อนคนงานมาเห็น
ก็นึกสงสัยจึงได้ร่วมกันลงมือทำความสะอาด เพียงไม่นานพื้นที่นั้นก็สะอาดหมดจด

แสดงให้เห็นว่า การทำงานที่ร่วมมือกันทำจะสำเร็จผลได้อย่างรวดเร็ว หากการทำงานนั้นต้องใช้ความคิด
ริเริ่ม เมื่อร่วมกันคิด ผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หากองค์กรใดมีบุคลากร
แบบนี้เป็นจำนวนมาก องค์กรนั้นก็จะมีบรรลุเป้าหมายอย่างง่ายดาย อย่าเพียงแต่มองอย่างเดียว เรามาร่วมมือกัน
ทำงานด้วยความรักและสามัคคีกันเถอะครับ ... เพื่อองค์กรของเรา ...

ผู้เขียนบทความ

นายรัฐ จันทร์มาลา
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.สุรินทร์

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง วินัยกับวัฒนธรรม

เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรการและเตรียมจับจริงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมทำผิดกฎจราจร เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร แต่ใช้ได้ผลดีในช่วงรณรงค์และเข้มงวด แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย การจราจรคับคั่งก็กลับมาเหมือนเดิม มันกลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทยไปแล้ว เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถใช้ถนน การรอคิว หรือแม้กระทั่งการทิ้งก้นบุหรี่ หรือการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การมีวินัยของประชาชนชาวสิงคโปร์ ทำให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย

เรามาร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับประเทศ โดยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและรักษาวินัยในตนเองให้เหมือนกับประเทศสิงคโปร์กันดีกว่า

ผู้เขียนบทความ

ร.ต.ท. อัญญาวัฒน์ หมิ่นแก้วดำรง
หัวหน้างานพรรคการเมือง
สนง.กกต. จว.สุรินทร์

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทุกเช้าผมเดินออกกำลังกายที่สนามกีฬาประจำจังหวัด ได้พบเห็นชายผู้หนึ่งจูงสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ มาออกกำลังกายเป็นประจำ โดยมีเชือกผูกสุนัขไว้ด้วยเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขไปกัดผู้อื่น และในมืออีกข้างหนึ่งถือกระดาษหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกเพื่อเก็บมูลสุนัขใส่ถุงแล้วนำกลับไปทิ้งที่บ้าน

การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า แม้เขาจะมีเสรีภาพในการเลี้ยงสัตว์ แต่เขาก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันสัตว์หลุดไปทำร้ายผู้อื่น และยังเก็บมูลสุนัขที่ถ่ายไว้ในที่สาธารณะไปทิ้งที่บ้านของตนเองอีกด้วย ถือว่าเป็นผู้มีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม หากทุกคนนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน สังคมไทยก็จะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประเทศที่น่าอยู่ ความเจริญก็ตามมาในที่สุด

ผู้เขียนบทความ

นายชูชาติ สุขสงวน
ผอ.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง
รอง ผอ.กต.จว.สุรินทร์
สนง.กต. จว.สุรินทร์

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง การสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ผมและคณะพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มีโอกาสไปปฏิบัติงานโดยนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยมีพรรคกรรมการนักเรียนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 7 พรรค นักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวน 1,050 คน สิ่งที่มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือ นักเรียนทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของนักเรียนที่รับลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง หากนักเรียนไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาเป็นสถาบันหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย หรือวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย 3 กระบวนการ กล่าวคือ

1. การสร้างค่านิยมและปทัสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมีศรัทธาของนักเรียนต่อรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องมั่นคง
2. ระบบการอบรมสั่งสอน การกล่อมเกลาริเริ่มรู้ ครอบครูและสถาบันการศึกษาต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย
3. การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วยการปฏิบัติโดยการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ

ดังนั้น หากนักเรียนหรือประชาชนเป็นผู้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีลักษณะจิตใจประชาธิปไตย ก็จะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยและทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยยั่งยืนต่อไปได้

ผู้เขียนบทความ

นายศุภฤกษ์ ใจเย็น
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.ลำปาง

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ทำได้ไหม

“ครูให้ไปร่วมพิธี ... และทำกิจกรรมในวัน ... ซึ่งเป็นวันหยุด” คำถามต่อมาคือ “ไม่ไปได้ไหม ? คนอื่นยังไม่ไปเลย ทำไมเราต้องไปร่วมงาน ... ด้วย ?” จากคำพูดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของเยาวชนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในสังคมโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆ ก็ตาม ต่อไปในวันข้างหน้า เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้น ต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้น มีความหลากหลาย การที่ได้ก็มีความคิดว่าคนอื่นไม่ไป หรือคนอื่นทำได้ เราก็สามารถทำเหมือนกับคนอื่นได้เหมือนกัน ถือว่าเป็นการใช้หลักสิทธิเสรีภาพที่จะคิด ที่จะทำ ได้เท่าเทียมกัน แต่การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ทั้งรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่กำกับการใช้สิทธิเสรีภาพของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนดของสังคมนั้นๆ ด้วย

ในสังคมปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการรณรงค์ เผยแพร่ ปลุกจิตสำนึก แนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เป็นสังคมแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนแล้วก็ตาม ทุกคนรับรู้ รับทราบในหลักการแบบมีส่วนร่วม แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น ทำให้ยังไม่สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเผยแพร่ของทุกภาคส่วนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นก้าวหนึ่งในการฝึกฝนให้เป็นพลเมืองได้ต่อไป

ผู้เขียนบทความ

น.ส. พัชรินทร์ ทาตายุ
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.ลำปาง

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง หัวอกพ่อแม่

มีเสียงวิพากษ์ของมูลนิธิแจ้งที่ทีมงานช่วยกันงมศพเด็ก 4 คนในคลอง พ่อแม่ของเด็กนั่งข้างลำคลอง ร้องไห้แทบขาดใจเพราะมีคนแจ้งว่าเห็นรถมอเตอร์ไซด์พุ่งข้าง ตกลงไปในคลอง และรองเท้าเด็ก พร้อมของ ลอยเกลื่อนในลำคลอง ทราบเรื่องภายหลังว่า 4 คนพี่น้องชักชวนกันแอบเอารถมอเตอร์ไซด์พุ่งข้างของพ่อ มาขับพากันออกมาเล่นคนพี่อายุ 15 ปี ตามมาด้วยน้อง 13 และ 10 ขวบ อู๋น้อง 2 ขวบออกมาด้วย พอฟัง ก็สะเทือนใจ งมศพกันอยู่นานไม่เจอ จนเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำและทีมงานเริ่มเอะใจ จึงให้ทีมงานขับรถ วนดูในละแวกใกล้เคียง เดชะบุญเด็กๆ ไม่มีใครเป็นอะไร แต่กลัวความผิดที่ทำรถพ่อเสียหาย เลยพากันไปแอบ ในดงกล้วยข้างคลอง ยิ่งเห็นคนเยอะ รถตำรวจ ภูธร ก็ทำให้ไม่กล้าออกมา เด็กๆ แอบดูเหตุการณ์กลัวพ่อแม่ จะตี สุดท้ายหิวและเพลียจึงออกมาจากดงกล้วย ชาวบ้านต่างดีใจ พ่อแม่หายเสียใจ แต่เป็นโมโหแทน และเด็กๆ ก็คงจะเข็ดไปอีกนาน

เรื่องนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เด็กก็คือเด็ก ควรดูแลอย่างเอาใจใส่เพราะเด็กในยุคนี้อาจลอง ทำตามสิ่งจากที่เห็นในสื่อต่างๆ พ่อแม่ควรระวัง อย่ายุให้เด็กที่อายุไม่ถึงตามกฎหมาย ขับรถ เพราะเวลาสูญเสีย ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้

ผู้เขียนบทความ

นางเกษินี โชติกเสถียร
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.ราชบุรี

หมายเหตุ เมื่อตีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง การเก็บงานข้าวในมหาวิทยาลัย

คนดีในวิถีประชาธิปไตยที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นที่สำนักงานศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 ตั้งอยู่ โดยจะมีร้านอาหารตั้งอยู่ด้านล่างสำนักงานฯ ข้าพเจ้าเห็นการเก็บงานข้าวในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย เมื่อข้าพเจ้าหรือทุกคนทานอาหารเสร็จ ทุกคนต้องเก็บงานข้าว ขวดน้ำ ทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะ เก็บเรียบร้อยและนำไปวางตรงจุดที่วางจาน และจุดที่ทิ้งขยะ

ข้าพเจ้าเห็นการร่วมมือร่วมใจกันของข้าราชการ นักศึกษา และประชาชน ที่มาซื้ออาหารทุกคนที่เป็นวัฒนธรรมซึ่งแสดงออกได้ จนกลายเป็นพฤติกรรมปกติของทุกคนที่มาทานอาหารที่นี่

ลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดี

- * การแสดงถึงวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
- * การแสดงความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม

ผู้เขียนบทความ

น.ส. รัชณี นามสีฐาน

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง เข้าแถวต่อคิว

ทุกวัน ณ ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จะมีนักเรียน นักศึกษา พนักงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป มาใช้บริการที่ศูนย์อาหารฯ เช่นกินข้าว ชื่อน้ำดื่ม รวมทั้งซื้อของต่างๆ โดยในบริเวณศูนย์อาหารฯ จะมีร้านค้าขายอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ จำนวนมาก และจัดโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งกินข้าว ซึ่งพบเห็นผู้มาใช้บริการเข้าแถวต่อคิวเพื่อซื้ออาหารและน้ำดื่มอย่างเป็นระเบียบ ผู้ใช้บริการก็นั่งโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเสร็จ ผู้มาใช้บริการก็จะเก็บ จาน ชาม ช้อน รวมทั้งขวดน้ำ นำไปเก็บ ณ จุดที่ทางศูนย์อาหารฯ เตรียมไว้ เป็นการช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า และทำให้ผู้ที่มาใช้บริการ หรือจะมากินข้าวมีที่นั่งรับประทานอาหาร

นี่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม มีน้ำใจต่อส่วนรวม และมีความเป็นระเบียบวินัย ดังนั้น หากทุกคนได้ตระหนักถึงการรู้จักเข้าแถวซื้ออาหารหรือซื้อสิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ หรือรู้จักช่วยกันเก็บของหรือขยะก็จะทำให้สังคมเราน่าอยู่ต่อไปครับ

ผู้เขียนบทความ

นายสมชาย พรหมหา
พนักงานการเลือกตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง คนดี “แบบพอเพียง”

ณ หมู่บ้านท่าลี่ ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น คุณยายบุญมี ทศชา มีอาชีพปลูกผักขาย คุณยายประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอด ไม่เคยทำการค้าขายด้วยการเอาเปรียบผู้อื่น ทำให้คุณยายยังประกอบอาชีพปลูกผักขายมาได้เป็นเวลาหลายสิบปีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความดีของคุณยายบุญมีเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ถึงแม้ปัจจุบัน คุณยายจะมีอายุ 87 ปีแล้วก็ตาม สุขภาพร่างกายของคุณยายก็ยังแข็งแรงและเป็นรักของลูกๆ หลานๆ และคุณยายสามารถประกอบอาชีพที่คุณยายรักได้เหมือนเดิม

ดังนั้น คุณยายบุญมี ทศชา จึงถือเป็นบุคคลแบบอย่าง ตามหลักประชาธิปไตย ที่สร้างความเคารพนับถือ ด้วยกลยุทธ์แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เขียนบทความ

น.ส. เกษรา ศิริรัตน์

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง คนดีศรีปริยัติ

คุณครูภควรรณ จันทร์ทงษ์ ครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถือเป็นบุคคลที่เสียสละในอาชีพ คุณครูไม่เคยขาด ไม่ลา ไม่สาย ในขวบปีที่ผ่านมามา ถึงแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนจากผู้บริหารโรงเรียนเท่าที่ควร แต่ความดีความเสียสละของคุณครูก็ปรากฏแก่นักเรียนที่เป็นสามเณร จนนักเรียนต่างพากันเรียกว่า อาจารย์แม่แห่งโรงเรียน รวมถึงเพื่อนร่วมอาชีพก็สนับสนุนจนได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัด “ครูดีศรีปริยัติ ประจำปี พ.ศ. 2557”

ดังนั้น ความเสียสละในการทำงานของคุณครู จึงควรเป็นแบบอย่าง ด้านความเสียสละให้กับทุกคนที่อยู่ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม

ผู้เขียนบทความ

น.ส. เกษรา ศิริรัตน์

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง คนดีในหมู่บ้าน

คำว่า “ประชาธิปไตย” มีความหมายกว้างขวางนัก แต่มีประเด็นที่ตรงกันคือ ความเป็นธรรมที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกันและให้เกียรติกัน ซึ่งในชุมชนของข้าพเจ้าก็มีความเป็นประชาธิปไตยหลายอย่าง เช่น การที่ทุกคนในซอยไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ไม่จอดรถขวางถนนหนทาง ทั้งที่ซอยนั้นคับแคบมาก ทุกคนมีวินัยและให้เกียรติกันเสมอมา หรือการที่จะไปตลาด หรือห้างสรรพสินค้า ทุกคนเข้าแถวเป็นระเบียบ ไม่แซงคิว การเลือกตั้งซึ่งคนในชุมชนข้าพเจ้านั้นได้ไปใช้สิทธิกันมากมาย นั่นก็แสดงถึงความรับผิดชอบ นอกจากนี้แล้วทุกคนในซอยต่างช่วยกันรักษาความสะอาดซอย และรักษาสาธารณสุขปโภคกันเป็นอย่างดี

เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างมาก คือ ข้าพเจ้าได้ทำกระเป๋าสตางค์หล่น โดยไม่รู้ตัว เพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเห็นเข้าและได้นำมาคืน โดยข้าพเจ้ารับมาและขอบคุณ เหตุการณ์นี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าชุมชนของข้าพเจ้าคือ “ชุมชนคนดีวิถีประชาธิปไตย” จริงๆ

ผู้เขียนบทความ

นายอภิสิทธิ์ ศรีวิไล

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง คนดีผู้ให้อนาถ

ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการศึกษา หรือนักศึกษาจบมาไม่มีงานทำ ปัญหาเหล่านี้หากปล่อยให้เกิดสะสมนานไป อาจก่อให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น

คนดีท่านหนึ่ง ท่านเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษามาโดยตลอด ท่านได้มอบโอกาสและอนาคตที่ดีกับเด็กๆ หลายคน โดยการก่อตั้งมูลนิธิตากสินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและอีกหลายกองทุน เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนแต่เรียนดี ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี ท่านได้ทุ่มเทในการให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ และแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยที่สอนอยู่ เพื่อช่วยเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก จัดทอดกฐินมาเป็นเวลา 22 ปี เพื่อหาเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา แบ่งรายได้จากการขายหนังสือที่ท่านเขียน บริจาคเพื่อการกุศล

หากทุกคนในสังคมไทยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อย ไม่ว่าจะแรงกายในการให้ความรู้หรือทุนทรัพย์ในการให้ทุนการศึกษา ก็จะช่วยให้เด็กๆ ของเรา มีอนาคตที่ดี นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และสังคม ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้เขียนบทความ

น.ส. ภัทราวดี ศรีบุญสม

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความสั้นเสร็จ ขอให้ยืมชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ความรักความปรองดอง

เมื่อเดือนก่อน ข้าพเจ้าได้พบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญาติของข้าพเจ้าเอง ในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ 3 บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของลุงข้าพเจ้า อยู่ห่างกันประมาณ 3 ซอย เวลานั้นเป็นช่วงที่ทุกคนต่างนอนหลับพักผ่อน ในขณะที่ข้าพเจ้านอนหลับอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าเอง ก็ได้ยินเสียงเรียกจากแม่ว่าให้รีบตื่นรีบไปดูลุงที่บ้านด่วนลุงเป็นอะไรไม่รู้ ข้าพเจ้าก็รีบลุกขึ้นจากที่นอนและวิ่งไปที่บ้านของลุง สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นคือมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงพากันมาช่วยปฐมพยาบาลก่อนหน้าที่ข้าพเจ้าจะมาถึง ทุกคนต่างตกใจ คืออาการของลุง เหมือนคนใกล้ตาย ทุกคนพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยลุง และได้พาลุงไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ในช่วงเวลานั้นชาวบ้านที่อยู่โนละแวกบ้านลุงต่างออกมาให้กำลังใจ สอบถามอาการด้วยความเป็นห่วง

เหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เล่ามานี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ความสามัคคีของคนในสังคมเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะต่างคนต่างถิ่นมาอยู่ร่วมกัน แต่ทุกคนก็มีน้ำใจต่อกัน ทุกคนในหมู่บ้านนี้ คือ “พลเมืองดี” ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ในสังคมไทยเรา

ผู้เขียนบทความ

นายจันทร์เพชร ศรีบุญมา

พนักงานขับรถยนต์

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ความสามัคคีในชุมชน

ในชุมชนของข้าพเจ้าทุกๆ ปี จะมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชน ช่วงเทศกาล คือ เทศกาลขึ้นปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งท่านประธานและลูกบ้านในชุมชนจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ท่านประธานชื่อ นายสวัสดิ์ บังจิม เป็นประธานชุมชนศรีฐาน 1 เมื่อมีการจัดงาน ท่านประธานก็จะประกาศเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านรับรู้ รับทราบโดยทั่วถึงกัน ไม่ว่าจะงานเทศกาลปีใหม่ หรืองานเทศกาลสงกรานต์ ลูกบ้านก็จะนำของกินของใช้มารวมกัน (ภาษาอีสาน เรียกว่าเอามาโฮมกัน) บางทีชาวบ้านก็พากันทำโรงทานขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้มาร่วมงานและไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็จะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการจัดงานแต่ละครั้ง ทุกคนมีความสามัคคีปรองดองกัน และถือเป็นการสืบสานประเพณีของไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ ต้องยกตำแหน่ง “**พลเมืองดี**” ให้แก่ นายสวัสดิ์ บังจิม ประธานชุมชนศรีฐาน 1 เพราะสามารถทำให้ทุกคน ในชุมชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน

ผู้เขียนบทความ

นางรุจิฬา ชัยสงค์

แม่บ้านทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง การเคารพกฎจราจร

ทุกวัน ถนนด้านหน้าของศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จะมีนักเรียนนักศึกษา พนักงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป เดินข้ามถนนมาใช้บริการที่ศูนย์อาหารฯ เช่น กินข้าว ชื่อน้ำดื่ม รวมทั้งซื้อของต่างๆ โดยถนนดังกล่าวก็มีไฟสัญญาณจราจรตรงจุดข้าม และมีไฟสัญญาณจราจรให้ผู้ที่ข้ามถนน กดไฟเมื่อจะข้ามถนน เมื่อมีสัญญาณไฟเขียวบอกให้ข้ามถนนได้ก็จะเดินข้ามถนนขณะเดียวกันก็มีสัญญาณไฟจราจรให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หยุดเพื่อให้ผู้ที่ข้ามถนนข้ามอย่างเป็นระเบียบ

นี่เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมการมีน้ำใจต่อส่วนรวม และมีความเป็นระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบช่วยให้สังคมเราน่าอยู่ต่อไปครับ

ผู้เขียนบทความ

นายสมชาย พรหมหา

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง งานบุญสามัคคี

ข้าพเจ้า เคยพบเห็นและพบปะกับ “คนดี/พลเมืองดี” อยู่เป็นประจำ จึงขอเล่าเรื่องชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านของข้าพเจ้าเอง คือ เวลามีงานบุญประเพณีต่างๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคล ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำก็จะประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านได้รับรู้และมาช่วยกันที่บ้านงานหรือสถานที่จัดงาน ซึ่งสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นคือชาวบ้านตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้เฒ่า ผู้แก่ ต่างออกมาช่วยงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่ช่วงเริ่มเตรียมงานไปจนถึงวันงาน ทุกคนทำงานด้วยความสามัคคีร่วมมือกันทำงานอย่างขะมักเขม้นจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สิ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความรักสามัคคีปรองดอง คือ การที่มีผู้นำที่เข้มแข็ง รักในหน้าที่ ไม่ทิ้งลูกบ้าน และการมีจุดยึดเหนี่ยวจิตใจที่นำเคารพศรัทธา คือวัดที่มีพระสงฆ์เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในหมู่บ้าน

สิ่งที่ข้าพเจ้าเล่ามานี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ความปรองดองของคนในสังคมเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติ และสิ่งเหล่านี้จะทำให้เยาวชนที่หมู่บ้านแห่งนี้ ได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของคนรุ่นหลังไว้สืบไป

ผู้เขียนบทความ

นายจันทร์เพชร ศรีบุญมา

พนักงานขับรถยนต์

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ยืมชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง งานวันเด็กที่โรงเรียน

ในวันเด็กที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพาลูกไปงานวันเด็กที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดงานวันเด็กขึ้นปรากฏว่า เด็กๆ เยอะมาก เพื่อมารอรับขนมจากคุณแม่ ผอ. (เด็กๆ เรียก ผอ.โรงเรียนว่า คุณแม่ ผอ.) จนข้าพเจ้าคิดว่าลูกข้าพเจ้าจะได้รับขนมรีเปล่า ก่อนจะรับขนมจากคุณแม่ ผอ. คุณแม่ ผอ. ก็พาเด็กๆ และผู้ปกครองทำกิจกรรมใส่บาตร โดยผู้ปกครองและเด็กๆ ต่อแถวใส่บาตรกันอย่างเป็นระเบียบ เมื่อเสร็จกิจกรรม คุณแม่ ผอ. บอกให้เด็กๆ นั่งเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ คุณแม่ ผอ. จะแจกขนมแล้ว เด็กทุกคนนั่งอย่างเป็นระเบียบแล้วล้วงถุงก็อปแก๊ปออกมาจากกระเป๋ากางเกง หรือบางคนก็เอากระเป๋านักเรียนที่สะพายมาโรงเรียนออกมาตั้งไว้ตรงหน้า เมื่อคุณแม่ ผอ. บอกให้พี่ๆ มัธยมแจกขนม พี่มัธยมก็เดินหย่อนขนมลงในถุงก็อปแก๊ป หรือกระเป๋านักเรียนที่น้องๆ ถูมา พี่ก็แจกขนมให้เท่ากันทุกคนเป็นภาพที่น่ารักมาก พี่มัธยมแจกขนมให้น้องๆ จนหมด แล้วแม่ ผอ. ถามพี่มัธยมว่า “ได้เหลือไว้ให้ตัวเองไหมลูก” พี่ๆ มัธยมตอบพร้อมกันว่า “น้องๆ อิ่มพวกหนูก็ดีใจแล้วค่ะ” พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆ ต่างได้ยินดีดั่งนั้นพากันปรบมือให้กับพี่มัธยม เพราะพี่ๆ มัธยมมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้แก่เด็กๆ ที่เด็กกว่า

การที่เราปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนตั้งแต่เด็กๆ ฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล รู้จักแบ่งปันสิ่งของ และมีความเป็นระเบียบ จะทำให้เด็กๆ เป็นพลเมืองดีในวันข้างหน้า

ผู้เขียนบทความ

นางรุจิภา ชัยสงค์

แม่บ้านทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ชุมชนน่าอยู่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ สวนสาธารณะหมู่บ้านคานารีวิลล์ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 17 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีบ้านทั้งสิ้น 58 หลัง สมาชิกภายในหมู่บ้านได้จัดงานทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2558 (ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี) โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สำหรับอาหารสมาชิก ในหมู่บ้านจะร่วมกันทำอาหาร หรือนำสิ่งของมาร่วมทำบุญด้วยกัน เสร็จแล้วสมาชิกฯ จะรับประทานอาหาร ร่วมกัน พร้อมกับพูดคุยสนทนาปัญหาต่างๆ

นี่เป็นการแสดงถึงการมีน้ำใจต่อส่วนรวม มีความเป็นพี่น้องรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน และร่วมสืบสานประเพณีที่ดี ดังนั้น หากทุกคนในสังคมไม่ว่า สังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ มีน้ำใจ มีความสามัคคีกัน หากเกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม ก็ต้องหาทางแก้ไขโดยสันติวิธี ไม่ใช่ความรุนแรงแก้ไขปัญหา ก็จะทำให้สังคม นั้นน่าอยู่ครับ

ผู้เขียนบทความ

นายสมชาย พรหมหา

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความนี้เสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง พระดีมีอยู่จริง

“พระไพศาล วิสาโล” พระภิกษุแห่งสันติวิธี ผู้มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนผ่านสื่อหลายรูปแบบ ไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือผู้คนมากมาย รวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ท่านมองว่า พระสงฆ์ไม่ควรละเลยหน้าที่นี้ เพราะป่าเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาตามพระพุทธประวัติ ด้วยภาระหน้าที่นี้ทำให้คนรู้จักพระไพศาล วิสาโล อีกนามหนึ่งว่า “พระเอ็นจีโอ (NGO)”

นอกจากนี้ พระไพศาลยังเทศนาอบรมชาวบ้านให้ยึดแนวสันติวิธีในการดำรงชีพ พร้อมแบ่งปันความรู้และแนวคิดของท่านผ่านงานเขียน งานแปลและงานเรียบเรียงจำนวนมาก ทั้งในหนังสือ คอลัมน์ประจำในวารสารหรือเว็บไซต์ ท่านมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อขัดเกลาสังคมให้อยู่ในสันติวิธีให้คนในสังคมอยู่อย่างมีความสุขด้วยพุทธธรรมะ

บทความเรื่องนี้ สอดคล้องกับ แนวทาง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องของ

- * ความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- * ปฏิบัติตนตามระเบียบ กติกา ของสังคม

ผู้เขียนบทความ

นายคุณา ตรีพงษ์รัตน์กุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง พลเมืองดีของหมู่บ้าน

คุณแม่ประครอง บุญเกิด เป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน บ้านดงบาก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง อสม. ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นบุคคลที่มีความเสียสละเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดงานบุญ หรืองานการกุศลต่างๆ ในหมู่บ้าน บุคคลแรกที่เข้าร่วมหรือให้ความช่วยเหลือก็คือ คุณแม่ประครอง ซึ่งท่านถือเป็นกิจวัตรประจำ

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าคุณแม่ประครองจะช่วยเหลืองานสังคมตลอด แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องงานบ้านงานเรือนภายในครอบครัว คุณแม่ประครองก็ถือว่าเป็นแม่ศรีเรือนคนหนึ่งในหมู่บ้าน จึงเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนในหมู่บ้าน ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหมู่บ้าน และกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ

คุณแม่ประครองจึงถือเป็นพลเมืองดีของหมู่บ้าน ในด้านความเสียสละ ถ้าเปรียบเป็นนักการเมือง ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่ดี

ผู้เขียนบทความ

น.ส. เกษรา ศิริรัตน์

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความสั้นเสร็จ ขอให้ยืมชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ยืนหยัดเพื่อแผ่นดิน

อ่าวบ้านดอนในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่หลังจากเรือประมง ล้ำยักษ์ แห่เข้ามากวาดจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยอวน แห ตาถี่ไปหมด อ่าวบ้านดอนกลับเปลี่ยนแปลงสภาพไป นายทุนเข้ามาบุกกรุกป่าชายเลน น้ำเสียจากบ่อกักไหลลงสู่ทะเล ทำให้ชาวบ้านต้องอยู่ ในสภาพน้ำท่วมปาก และเดินทางไปทำมาหากินที่อื่น เมื่อเห็นอ่าวบ้านดอนกำลังจะตายลง !!!

แต่สำหรับลุงมิ่งมิ่ง ยังยืนหยัดจะต่อสู้กับอิทธิพลของนายทุน และหวังจะพลิกฟื้นอ่าวบ้านดอน ลุงมิ่งมิ่งเริ่มนับหนึ่งใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้เองทีละต้นๆ ในนาทุ่งร้าง และเฝ้าระวังคนที่เข้ามาลักลอบตัดต้นไม้ แม้นายทุนที่ไม่พอใจจะส่งคนมาลอบยิงลุงมิ่งมิ่งอยู่บ่อยครั้ง แต่สุดท้าย “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” ลุงมิ่งมิ่งสามารถรวบรวมคนมาช่วยเหลือปลูกต้นไม้ได้ จนอ่าวบ้านดอนกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ทั้งป่าสีเขียว ป่าชายเลน และการขยายพันธุ์ “ปูเปี้ยว” หรือ “ปูแสม” ที่ลุงมิ่งมิ่งภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก และในที่สุด รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของผู้คนกลับคืนมาอีกครั้ง เฉกเช่นเดียวกับสภาพผืนป่าอันเขียวชอุ่ม

ลักษณะของความเป็นพลเมืองดี

- * กล้าที่จะทำดี โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ
- * พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

ผู้เขียนบทความ

นายดุष्ฎา ตรีพงษ์รัตน์กุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง เยาวชนตีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันเด็กซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ข้าพเจ้ามีโอกาสไปจัดบูชานิทรรศการ รณรงค์ เครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ กับคณะทีมงานของศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ในงานมีเด็กพร้อมผู้ปกครองจากทั่วทุกสารทิศ มาร่วมงานมากมาย และในวันนั้นข้าพเจ้าเห็นความมีระเบียบวินัยของเด็กๆ และผู้ปกครอง มีการต่อแถวรับของรางวัลขนม น้ำ และของแจกต่างๆ เห็นได้จากทุกบูธ ต่างคนต่างมีน้ำใจต่อกัน ไม่เอาเปรียบกัน

การปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้เรียนรู้ถึง “สิทธิ เสรีภาพ” ที่เท่าเทียมกัน ไม่ก้าวล้ำสิทธิของคนอื่น เป็นอีกวิธีหนึ่งของการเตรียมดินที่ดี เพื่อให้เยาวชน อนาคตของชาติได้ก้าวไปพัฒนาบ้านเมืองให้อยู่ดีมีสุข สมกับเป็นเมืองแห่ง “ประชาธิปไตย” และเยาวชนเหล่านี้ก็คือ “พลเมืองตีวิถีประชาธิปไตย” นั่นเอง

ผู้เขียนบทความ

นายจันทร์เพชร ศรีบุญมา

พนักงานขับรถยนต์

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองตีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองตีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง รถชนเป็นเหตุ

ได้รับทราบข่าวจากครู ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งว่า มีเด็กนักเรียน ชื่อเด็กชาย ก. มาเข้าสอบปลายภาคเรียนเกิน “สาย” ซึ่งโดยปกติเด็กชาย ก. จะมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้นครูประจำชั้นจึงเรียกเด็กมาพูดคุย พบว่าในวันดังกล่าว เด็กชาย ก. เดินทางออกจากบ้านตามปกติเพื่อมาสอบปลายภาคเรียน แต่ในระหว่างเดินทาง เด็กชาย ก. พบเหตุการณ์รถชนกัน และมีผู้บาดเจ็บ เด็กชาย ก. จึงรีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วน จึงทำให้มาสอบปลายภาคเรียนล่าช้า

ในสถานการณ์ดังกล่าว เด็กชาย ก. เลือกที่จะนำตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่จะต้องรีบเดินทางมาสอบปลายภาคเรียน สะท้อนให้เห็นว่า เด็กชาย ก. มีน้ำใจต่อส่วนรวม

น้ำใจอันน้อยนิด คั้นชีวิตให้ผู้อื่นได้ พวกเราทุกคนมาสร้างพลังน้ำใจในตัวเอง แล้วแบ่งปันน้ำใจให้แก่คนรอบข้างกันเถอะค่ะ

ผู้เขียนบทความ

น.ส. นวพร รัตนวราหะ

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ร้องไห้กับรอยยิ้ม

ได้รับทราบข่าวจากเพื่อนว่า รู้จักนางสาว ช. และได้ยินเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับนางสาว ช. ดังนี้

“นางสาว ช. ซึ่งกำลังขับรถออกจากบ้านพักเพื่อไปทำงาน” ในระหว่างทาง ได้พบเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินร้องไห้อยู่ริมถนน นางสาว ช. จึงจอดรถ และเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้น และถามเด็กว่าทำไมถึงร้องไห้ แล้วพ่อแม่ไปไหน เด็กบอกว่าเดินหลงทางกับพ่อ และเด็กก็ร้องไห้ตลอดเวลา นางสาว ช. จึงพาเด็กขึ้นรถเพื่อพาไปหาตำรวจ ในระหว่างทางเด็กร้องไห้ตลอดเวลา นางสาว ช. จึงพาเด็กเข้าไปร้าน 7 - eleven เพื่อซื้อขนมให้เด็ก เด็กคนนั้นจึงหยุดร้องไห้ และเริ่มมีรอยยิ้ม นางสาว ช. จึงชวนเด็กคุยเพื่อให้เด็กลืมเรื่องหลงทาง และพาเด็กไปยังสถานีตำรวจ เพื่อให้ตำรวจพาเด็กไปหาพ่อแม่ จนกระทั่งเด็กได้พบพ่อแม่

เรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นางสาว ช. มีน้ำใจต่อส่วนรวม เป็นการปิดทองหลังพระ พวกเราละคะ พวกเรามาปิดทองหลังพระกันเถอะคะ ไม่จำเป็นต้องทำความดีเพื่อประกาศให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนดี แต่ทำความดีด้วยใจที่มุ่งมั่นจะทำความดีอย่างแท้จริงกันเถอะคะ

ผู้เขียนบทความ

น.ส. นวพร รัตนวราหะ

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง วินัยของคนดี

“ทำอะไร มีวินัย คือไทยแท้” ควรเป็นค่านิยมที่คนไทยจะต้องถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ปัจจุบัน การติดต่อสื่อสาร หรือการเดินทาง สะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น การมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ทำให้ได้ประสบการณ์ดีๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอย่าง ...

* การขึ้นบันได จะต้องชิดขวาหรือชิดซ้ายแล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนที่มีธุระเร่งด่วน ให้เขาได้มีช่องว่างเดินไปก่อน

* การรื้อขึ้นรถโดยสารประจำทาง ทุกคนจะต้องเข้าแถวขึ้นรถโดยสารตามลำดับ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อความปลอดภัย

* รถนำเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลุกออกจากที่นั่งขณะที่รถยังเคลื่อนตัวอยู่ ต้องรอนกว่ารถจะจอดสนิทจึงจะลุกออกจากที่นั่งได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเอง

* การทิ้งขยะและการแยกขยะ ในประเทศที่เจริญแล้วบ้านเมืองสะอาดมาก เนื่องจากทุกคนมีวินัย ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง อีกทั้งยังมีการแยกขยะเพื่อความสะดวกในการนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การมีวินัย ไม่ต้องรอให้ใครมาบอก หรือรอให้ใครทำก่อน เริ่มจากตัวเรา การมีวินัยในตนเองนั้นเป็น พื้นฐานที่นำไปสู่การมีวินัยในสังคมและประเทศชาติต่อไป

ผู้เขียนบทความ

น.ส. ภัทราวดี ศรีบุญสม

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง สังคมของคนดี

เมื่อสังคมเมือง มีความเจริญทางด้านวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค ตึกกรมบ้านช่องใหญ่โต สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ผู้คนต่างเข้ามาทำมาหากิน หาผลประโยชน์ ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ประชากรเห็นแก่ตัวมากขึ้น จากพึ่งพากัน ก็กลายเป็นอยู่แบบตัวใครตัวมัน ไม่สนใจ ไม่ช่วยเหลือกัน แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นทุกที่ ยังพอมีบางหมู่บ้านที่ยังพึ่งพาอาศัยกันได้ ผู้คนในหมู่บ้านนี้ต่างมีน้ำใจ ให้อภัยกัน แบ่งปันอาหาร คอยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลบ้านให้ ถึงแม้มีกล้องวงจรปิด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีสัญญาณกันขโมยแล้วก็ตาม ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยง ช่วยดูแลต้นไม้เวลาที่ต้องเดินทางไปอื่นหลายวัน สวัสดิ์ดีที่ทักทายกัน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู่กันอย่างมีความสุข

ถ้าทุกคนหันหน้ามาคุยกันมากขึ้น รู้จักที่จะรับฟังผู้อื่น มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจแก่ผู้อื่น เด็กเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่วางตัวเหมาะสมให้เป็นที่เคารพ รู้จักให้อภัย เราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป

ผู้เขียนบทความ

น.ส. ภัทราวดี ศรีบุญสม

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน

“หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” คำๆ นี้เป็นคำที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ต่อ ตู๋หล่าง หรือ แก่นคำหล้า พิลาน้อย ชายหนุ่มวัย 28 ปี ชาวโยธธา ที่มีสายเลือดชาวนาอยู่เต็มเปี่ยม เขามองว่า อาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่ไม่ควรมองข้าม เพราะ “ข้าว” คืออาหารหลักของคนไทย แต่คนกลับให้ความสำคัญลดน้อยลงไป ทุกวัน

ด้วยเหตุนี้ ตู๋หล่าง จึงทุ่มเทร่างกายแรงใจให้การพัฒนาการเกษตร จนสามารถสร้างพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ให้งอกงามขึ้นบนผืนดินที่แห้งแล้งได้สำเร็จ และทุกวันนี้ ตู๋หล่าง ก็ยังใช้ชีวิตเรียบง่ายกับการทำนา ที่เขารักและเทิดทูน เพราะถือคติการใช้ชีวิตว่า “เราต้องมีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ทำ รวมทั้งต้องพึ่งพาตนเอง และแบ่งปันผู้อื่นด้วย ผมเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อยู่เป็นสังคม ถ้าเรารอดอยู่คนเดียว แล้วคนอื่นตายหมด เราจะอยู่ไปเพื่ออะไร ดังนั้น การทำพันธุ์ข้าวไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษยชาติ”

ลักษณะของความเป็นพลเมืองดี

- * ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
- * ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องและมีเหตุผล
- * ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ผู้เขียนบทความ

นายดุษฎา ตรีพงษ์รัตน์กุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ)
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง หอพักของข้าพเจ้า

คนดีในวิถีประชาธิปไตยที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นที่หอพักของข้าพเจ้าฯ เรื่องของการจอตลอดบริเวณหน้าหอพัก มีการจอตลอดที่เป็นระเบียบ ไม่ละเมิดที่จอตลอดของห้องอื่นๆ ที่อยู่ในหอพัก และจอตลอดชิดในซึ่งสามารถให้รผ่านได้อย่างสะดวกสบาย ทุกคนที่เข้ามาภายในบริเวณหอพัก ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นๆ และมีการสวมหมวกกันน็อคทุกคน โดยที่หอพักของข้าพเจ้าไม่ได้ติดประกาศว่าเขตสวมหมวกกันน็อค แต่ทุกคนก็ปฏิบัติเองตามกฎทราบ

และอีกอย่างที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นภายในหอพักของข้าพเจ้าคือ การตากผ้า โดยไม่ใช้ราวตากผ้าของคนอื่นๆ ที่อยู่บริเวณรอบนอกหอพักและใช้ราวตากผ้าของตนทุกคน ไม่ละเมิดและหยิบราวตากผ้าของห้องอื่น มีความเกรงใจ เคารพสิทธิของคนอื่น

ลักษณะการเป็นพลเมืองดี

- * เคารพกฎ สะทอนประชาธิปไตยคือเคารพกฎหมาย
- * การแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม

ผู้เขียนบทความ

น.ส. รัชณี นามสีฐาน

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอ่านบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ในสังคมไทยปัจจุบัน เราพบเจอคนหลายรูปแบบ ซึ่งมีคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ เช่น เมื่อข้าพเจ้าขึ้นรถโดยสารประจำทาง เวลามีคนสูงอายุหรือเด็กขึ้นมาบนรถ ก็จะมีคนลุกให้บุคคลเหล่านั้นนั่ง หรือเวลาที่ผู้หญิงขึ้นรถ ผู้ชายก็จะลุกขึ้นให้ผู้หญิงนั่ง นั่นถือเป็นการเสียสละและการให้เกียรติกัน หรือเมื่อข้าพเจ้าซื้ออาหารเย็นที่ตลาดจะเห็นรถจอดเป็นระเบียบบริเวณลานจอดรถ และมีการรอเข้าคิวซื้ออาหารข้ามถนนด้วยทางม้าลายและรถที่ขับมาก็หยุดให้คนข้ามถนน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ความอดทน ความเคารพกัน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

เมื่อเวลาเลือกตั้ง คนในหมู่บ้านของข้าพเจ้าก็พร้อมใจไปใช้สิทธิของตนเอง นั่นแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการรักษาประชาธิปไตย หมู่บ้านของข้าพเจ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกพอใจในการปฏิบัติตัวของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ วันพระก็จะไปทำบุญกันที่วัดท้ายหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีด้วย

ผู้เขียนบทความ

นายอภิสิทธิ์ ศรีวิไล

พนักงานการเลือกตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ความสามัคคีของชาวไทย

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา สามีของข้าพเจ้ามีโอกาสไปรับใช้ชาติเป็นพลทหารเกณฑ์ ที่ค่ายนาวิกโยธิน สัตหีบ จว.ชลบุรี มีอยู่ครั้งหนึ่งปลายปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เหล่าครูฝึกที่ค่ายจึงนำพลทหารไปแจกจ่ายถุงยังชีพ และช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติปรากฏว่า ไม่ใช่มีแค่เหล่าทหารเท่านั้นแต่มีทั้งหน่วยงานอื่นและบุคคลอื่นๆ ต่างก็มาร่วมด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งประเทศ ส่งกำลังใจส่งข้าวสารอาหารแห้งไปให้ผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนั้นด้วย เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุด

ข้าพเจ้ายังจำภาพที่น่าประทับใจในการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันไม่ทอดทิ้งกัน และดีใจด้วยค่ะที่สามีของข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกัน และเป็นผู้ที่เสียสละรับใช้ประเทศชาติ

ผู้เขียนบทความ

นางรุจิรา ชัยสงค์

แม่บ้านทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)

ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ 4

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง พลังแห่งสังคม ดำรงเพื่อประชาธิปไตย

การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน มีทั้งดีและไม่ดี อาจเกิดจากความประมาท ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่เราก็สามารถที่จะเลือกจดจำในสิ่งที่ดีเอาไว้ ก็เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข อันเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย เพราะความเป็นสังคมประชาธิปไตยนั้น จะต้องให้ความสำคัญแก่ส่วนรวม เห็นประโยชน์ของสังคมมาก่อน ดังนั้น หากเราทิ้งสิ่งที่ไม่ดี และจดจำแต่สิ่งที่ดี ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลว เป็นการให้อภัยซึ่งกันและกัน และกลับมาชื่นชมในสิ่งที่ดี เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย

ผู้เขียนบทความ

นายรณกฤต บุญพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความสั้นเสร็จ ขอให้ยืมชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ชีวิตนี้สั้นนัก

ผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่ง เป็นคนแข็งแรง ไม่เคยเจ็บป่วยหรือไม่มีสัญญาณบอกเหตุมาก่อน อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนผมคนนี้มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง เมื่อเข้าตรวจเช็คร่างกาย ปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วน แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน เขาเสียชีวิตลง คงเหลือไว้แต่ความทรงจำดีๆ ที่มีให้กับพี่ๆ และเพื่อนร่วมงาน

สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือ ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก ไม่มีอะไรแน่นอน สิ่งที่เราคิดว่าแน่นอน อาจจะไม่แน่นอนเสมอไปได้ หากวันนี้เรารู้จักดูแลตัวเองดีๆ ก่อนที่จะเจ็บป่วย หมั่นออกกำลังกาย บางทีอาจจะต่อชีวิตของเราให้อยู่ต่อไปได้อีกนาน ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและรักษาชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด เพราะชีวิตนี้สั้นนัก

ผู้เขียนบทความ

นางกรรณิการ์ ขำรัตน์
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กต. จว.อุดรธานี

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในขณะที่ผมขับรถยนต์ไปส่งลูกเข้าเรียน รถติดไฟแดงก่อนถึงโรงเรียน ผมสังเกตเห็นรถยนต์คันหน้า ซึ่งมีผู้ชายวัยประมาณ 25 ปี โยนก้อนบุหรี่ปะทะกระจกกลางถนน บังเอิญกระจกกลางถนนไม่มีหน้าต่าง จึงไม่เกิดไฟลุกไหม้ เมื่อหันไปมองกระจกหลัง เห็นรถยนต์คันหลังซึ่งมีผู้ชายอายุประมาณ 55 ปี เป็นผู้ขับ ได้โยนกระป๋องกาแฟกลางถนนเช่นเดียวกัน ลูกหันมาถามผมว่า พ่อทำไมเขาถึงไม่ทิ้งในถังขยะ ผมก็เลยสอนลูกว่าการกระทำอย่างนั้นไม่ดีนะ ทำให้ถนนสกปรกดูไม่สวยงาม หากมีมากก็เป็นที่สะสมของเชื้อโรค แยกบ้านแยกเมืองมาเที่ยว เขาก็จะมองว่าเมืองไทยไม่มีอารยธรรม ไม่มีระเบียบวินัย สกปรก

หากมีคนประเภทนี้ในสังคมไทยมากขึ้น เมืองไทยจะเชิดหน้าชูตาในสังคมอาเซียนได้อย่างไร ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฉะนั้น เรามาปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานเราให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่าเป็นคนมักง่ายกันนะครับ

ผู้เขียนบทความ

นายชวนชัย ชำนาญศรี
พนักงานการเลือกตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนสอบสวน
สนง.กกต. จว.อุดรธานี

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ปัญหาของใคร

ดูข่าวโทรทัศน์ในเช้าวันหนึ่ง มีหญิงชายขับรถยนต์เข้าไปใช้บริการในห้องน้ำของปั๊มน้ำมัน พนักงานในปั๊มน้ำมันเห็นผู้ชายอ้วนทารกเข้าไปในห้องน้ำ แต่ไม่ได้สนใจ ต่อมามีคนพบทารกเพิ่งคลอดถูกทิ้งในห้องน้ำ แต่โชคดีที่มีคนไปพบแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล

นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจมาก ในปัจจุบันจะพบข่าวทำนองนี้บ่อยขึ้น แสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนในปัจจุบัน ส่อให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบ ผลักภาระให้สังคม ไม่สนใจปัญหาที่จะตามมา ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ไม่ละอายต่อสิ่งที่ได้ทำลงไป

จึงขอวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดช่วยกันเร่งสร้างค่านิยมให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะคนในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่พร้อมสำหรับการมีครอบครัว หรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปลุกจิตสำนึกให้มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

ผู้เขียนบทความ

นายวารินทร์ ประจงสาร
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.อุดรธานี

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง อยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่ใคร

สมัยโบราณ วัดเป็นสถานที่บ่มเพาะ ชัดเกลานิสัยของเด็กผู้ชายให้เป็นคนดีในสังคม แต่ก็จะมีบุคคลบางประเภท ต่อให้ชัดเกล้าไหนดก็ไม่สามารถเป็นคนดีได้ ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่ง มีลูกศิษย์อยู่ 3 คน เจ้าอาวาสคอยมุ่งมั่นอบรมสั่งสอน กลุ่มเกลาคิดใจให้เป็นคนดีในสังคม มีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่ง คนหนึ่งขยันขันแข็ง ใฝ่หาความรู้ เรียนจบระดับปริญญาตรี มีอาชีพมั่นคง อีก 2 คน ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนของเจ้าอาวาส มีนิสัยเกเร ลักเล็กขโมยน้อย ทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้ วันหนึ่งถูกตำรวจจับได้ ต้องติดคุกขาดอิสรภาพในการดำเนินชีวิตเป็นเวลา 2 ปี

จากเรื่องราวดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ทำดียอมได้ดี หากทำชั่วก็จะได้รับผลกรรมที่ตนกระทำไม่ช้าก็เร็ว ดังนั้น เรามาช่วยกันสร้างชาติให้กับสังคม โดยเริ่มที่ตัวเราเองกันเถอะครับ

ผู้เขียนบทความ

นายไวยุทธ ศรีกังพาน
พนักงานสืบสวนสอบสวน
สนง.กกต. จว.อุตรธานี

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้าชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริบระชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง กำลังใจคือพลัง

เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ข้าพเจ้าเดินทางโดยนั่งรถทัวร์อำนาจเจริญ – กรุงเทพฯ เพื่อไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรม ระหว่างทางข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดเข่า เดินไม่ค่อยได้ ต่อมาก็มี้อาการไข้ขึ้นทุกวัน พี่ๆ พาไปหาหมอ ทั้งกินและฉีดยาก็ไม่หาย กลับมาอำนาจเจริญ เพื่อหวังว่าจะค่อยดีขึ้น แต่ก็ไม่หาย ในที่สุดต้องผ่าตัดหัวเข่า ประมาณ 3 เดือน ชีวิตลำบากมากๆ เดินแทบไม่ได้ แต่ก็สู้ วันไหนไหวก็มาทำงาน ไม่ไหวก็ต้องนอนอยู่บ้าน ญาติแท้ๆ ไม่ดูแลสักคน มีแต่โทรถามข่าว ก็ได้กำลังใจจากชายคนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เขาเป็นพ่อของลูก กำลังใจที่สำคัญจากเพื่อนร่วมงาน ทั้ง ผอ. หัวหน้างานๆ ที่หมั่นโทรถามอาการและไปเยี่ยมเยียน

ข้าพเจ้าขอบคุณน้ำใจ ความเมตตา จากทุกๆ ท่าน สิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมากทั้งๆ ที่อยู่ไกลบ้าน ไกลญาติพี่น้อง

ผู้เขียนบทความ

น.ส. อธิยา ชูช่วย
พนักงานการเงินและบัญชี
สนง.กคต. จว.อุตรธานี

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง การขาดจิตสำนึก

ปัจจุบันภาครัฐได้รณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ ทั้งในสถานที่ราชการและสาธารณะทั่วไป ทั้งกำหนดให้มีวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่ยังสูบบุหรี่ตระหนักถึงอันตราย ทั้งอันตรายต่อตัวเองและคนอื่น แต่ก็มีบางคนที่ยังไม่ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และขาดจิตสำนึกยังคงสูบบุหรี่ ในสถานที่ที่ห้ามสูบ

นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง เพราะอยากให้คนที่ยังสูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ห้ามสูบ เพราะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่น

ผู้เขียนบทความ

น.ส. ณัชชา ไชยกุล
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กกต. จว.อุดรธานี

หมายเหตุ เมื่อตีเจอบทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีริถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”

เรื่อง ประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนน

ประสบการณ์ที่เห็นในการขับรถบนท้องถนนตลอดหลายปีที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุที่ส่วนมากเกิดจากการขับรถโดยประมาท ขาดสมาธิในการขับขี่ เช่น คุยโทรศัพท์ระหว่างการขับขี่รถจนลืมไปว่าตัวเองกำลังขับรถอยู่

อุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุด คือ การเมาแล้วขับรถบนท้องถนน ขาดสติและขาดการควบคุมการขับขี่รถ รวมถึงการหลับใน ... สองกรณีที่ยกมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแก่ตัวเองและคนอื่นที่ร่วมทางตามท้องถนน

ที่เล่ามาทั้งหมดเพราะ อยากให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและเคารพกฎหมายจราจร จะได้ไม่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวเองและบุคคลอื่นๆ หากทุกคนทำได้เชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน

ผู้เขียนบทความ

นายวีระสิทธิ์ ชุมชุม
พนักงานขับรถยนต์
สนง.กกต. จว.อุดรธานี

หมายเหตุ เมื่อตีพิมพ์บทความสั้นเสร็จ ขอให้ย้ายชื่อเรื่องบทความใหม่อีกครั้งหนึ่ง และจบท้ายด้วยข้อความว่า “นี่คือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลเมืองดีเริ่มได้ที่ตัวเรา”